

Nơi Cư Trú Bỏ Phiếu Công dân đang ở nước ngoài

Bất kỳ công dân Hoa Kỳ đi đến đâu, FVAP bảo đảm tiếng nói của họ được lắng nghe.

Chương trình Hỗ trợ Bầu Cử Liên Bang (FVAP) hoạt động để bảo đảm các thành viên Quân Nhân, các thành viên trong gia đình đủ điều kiện của họ và công dân đang ở nước ngoài nhận thức được quyền bỏ phiếu của họ và có các công cụ và nguồn lực để thực hiện thành công - từ mọi nơi trên thế giới.

Công dân sinh ra ở ngoài Hoa Kỳ

Ngày càng nhiều tiểu bang cho phép công dân Hoa Kỳ sinh ra ở nước ngoài nhưng chưa bao giờ cư trú tại Hoa Kỳ bỏ phiếu bằng cách sử dụng địa chỉ mà cha mẹ hoặc người thân khác đủ điều kiện bỏ phiếu. Truy cập FVAP.gov để xem danh sách các tiểu bang hiện nay cho phép những công dân Hoa Kỳ này bỏ phiếu. Nếu cả cha mẹ của bạn đều không đến từ một trong những tiểu bang này, có thể là bạn hiện không có quyền bỏ phiếu. Tuy nhiên, các tiểu bang khác đang nỗ lực thông qua luật để cho phép những công dân sinh ra ở nước ngoài và chưa từng cư trú tại Hoa Kỳ được bỏ phiếu tại tiểu bang mà cha mẹ của họ đủ điều kiện. Truy cập FVAP.gov để biết thông tin tiểu bang.

Nơi cư trú bỏ phiếu là gì và tại sao nó lại quan trọng?

Bạn cần một nơi bỏ phiếu để bỏ phiếu với lá phiếu khiếm diện — ngay cả khi bạn chỉ bỏ phiếu cho các chức vụ liên bang. Văn phòng bầu cử của bạn cần địa chỉ cư trú bỏ phiếu chính xác của bạn để gửi lá phiếu chính xác cho khu vực bầu cử của bạn. Nơi cư trú của bạn ở tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ nơi bạn cư trú lần cuối, ngay trước khi rời Hoa Kỳ. Đó là địa chỉ mà bạn đã coi là nơi thường trú của mình và là nơi bạn có mặt trên thực tế. Điều quan trọng cần lưu ý là địa chỉ cư trú bỏ phiếu mà bạn sử dụng phải là địa chỉ ở Hoa Kỳ. Các đơn liệt kê một hộp thư có thể tự động bị loại.

Nơi ở này có thể vẫn còn hiệu lực ngay cả khi:

- Bạn không còn sở hữu tài sản hoặc có các ràng buộc khác với tiểu bang đó.
- Bạn không chắc rằng mình sẽ trở lại tiểu bang đó.
- Địa chỉ trước đây của bạn không còn là địa chỉ cư trú được công nhận.





Sinh Viên Du Học

Nếu bạn đang sống ở nước ngoài một thời gian dài trong mùa bầu cử và cần bỏ phiếu khiếm diện, hãy hoàn thành FPCA tại FVAP.gov để yêu cầu lá phiếu khiếm diện của bạn. Nơi cư trú bỏ phiếu của bạn sẽ tiếp tục là nơi cư trú hợp pháp cuối cùng của bạn trước khi rời Hoa Kỳ để đi du học.

Bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử cho chức vụ liên bang có thể không được dùng làm cơ sở duy nhất để xác định nơi cư trú với mục đích áp đặt thuế tiểu bang và địa phương. Khi yêu cầu một nơi ở hoặc chỗ ở hợp pháp mới, nên tham khảo ý kiến của cố vấn pháp lý vì có thể có các yếu tố khác cần xem xét, chẳng hạn như các tác động về thuế. Nếu bạn không thể nhớ địa chỉ nơi bạn cư trú thực tế lần cuối, thì FVAP khuyên bạn nên kiểm tra hồ sơ thuế cũ, hộ chiếu hoặc thư từ gia đình. Đôi khi các viên chức bầu cử địa phương có thể giúp xác định địa chỉ của bạn nếu bạn đã đăng ký trước đó. Để khai báo một nơi cư trú hợp pháp hoặc chỗ ở mới, hãy tham khảo ý kiến của cố vấn pháp lý vì có thể có các yếu tố khác cần xem xét, chẳng hạn như các tác động về thuế.

Monday-Friday, 7:30 a.m. to 4 p.m. ET | Go to FVAP.gov and click on "contact" to find where to send your election materials. Media inquiries: media@fvap.gov



VISIT
FVAP.gov



CALL
800-438-VOTE (8683)
DSN: 425-1584



EMAIL
vote@fvap.gov

CONNECT WITH US

Search for FVAP

